

## กอน.จ่อเพิ่มโควตาค.เป็น2.6ล้านตัน ชี้ไทยกินน้ำตาลฟุง-ทะลักปท.เพื่อนบ้าน

**ผู้จัดการรายวัน360°** - กอน.เตรียมปรับเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายโควตาค. เป็น 2.6 ล้านกระสอบ จากเดิมที่จัดสรรไว้เพียง 2.5 ล้านกระสอบ เนื่องจากมีการบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้น รวมทั้งทะลักไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาสูงกว่า เผยปีหน้าผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายลดลงอีก ยันไม่กระทบการบริโภคในประเทศแน่

นายสิริวัชร สียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ในวันที่ (6 ก.ค.) คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) จะพิจารณาปรับเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายบริโภคในประเทศ (โควตาค.) ฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 เป็น 2.6 ล้านกระสอบ (2.6 ล้านตัน) จากเดิมที่จัดสรรน้ำตาลทรายโควตาค. ที่ 2.5 ล้านกระสอบ (2.5 ล้านตัน) ตามที่คณะกรรมการน้ำตาลทราย (กน.) เห็นชอบก่อนหน้านี้

ซึ่งการเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายโควตาค. นั้น สืบเนื่องจากการบริโภคน้ำตาลทรายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตอ้อยได้ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งมีการนำน้ำตาลทรายออกไปขายตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากเปิดตลาดเออีซี เนื่องจากราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายในประเทศอยู่ที่ 23 บาท/กิโลกรัม (กก.) ต่ำกว่าราคาน้ำตาลทรายในประเทศเพื่อนบ้านที่จำหน่ายอยู่ 33-37 บาท/กก. เพราะราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกซบเซาขึ้นมาอยู่ที่ 20 เซ็นต์/ปอนด์ อีกทั้งการเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายโควตาค.นี้ทำให้โรงงานน้ำตาลบางแห่ง

ต้องซื้อน้ำตาลทรายกลับคืน เนื่องจากได้มีการขายล่วงหน้าไปหมดแล้ว

ทั้งนี้ ไทยมีความได้เปรียบในการทำตลาดน้ำตาลทรายในภูมิภาคนี้ เมื่อเทียบกับบราซิล รวมทั้งกรอบภาชนำเข้าน้ำตาลในกลุ่มอาเซียนที่กว้างคู่แข่งด้วย

นายวิบูลย์ ผดณิตวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด กล่าวถึงกรณีที่บราซิลฟ้องWTO กล่าวหารัฐบาลไทยให้เงินอุดหนุนแก่ชาวไร่อ้อยในการเพาะปลูก จนมีการเพาะปลูกมากส่งผลให้ราคาน้ำตาลโลกตกต่ำว่า กรณีดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ปี 25 27 กฎเกณฑ์รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับWTO โดยสมาคมโรงงานน้ำตาลได้หารือร่วมกันเพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าวเป็นแบบแพคเกจเพื่อเสนอต่อภาครัฐต่อไป ซึ่งขณะนี้รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างอ้อยและน้ำตาลทราย โดยกังวลว่าหากไทยแพ้คดีจะทำให้เครดิตประเทศเสียหาย รวมทั้งจะลามไปยังพืชเกษตรชนิดอื่นๆ ด้วย

วานนี้ (5 ก.ค.) 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลโดยมีไทยซูการ์ มิลเลอร์ (TSMC) ในฐานะตัวแทนโรงงานน้ำตาลทั้ง 52 โรงภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย พร้อมด้วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน Bangkok Sugar Dinner 2016 และ Bangkok Sugar Conference 2016 ในวันที่ 15 ก.ค.นี้ที่แกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท.